

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครนายก

เรื่อง ขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๔๑/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๕๗/๒๕๖๗

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครนายก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวสุมาลี จันทร์อ่อน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางมาเรียม อัดสาระ

บัดนี้ ศาลได้สอบสวนผู้ร้องได้ความว่า นางมาเรียม อัดสาระ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับ นางสาวสุมาลี จันทร์อ่อน พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลศิระชะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นบุตรของนางใหญ่ จันทร์อ่อน และนายไม่ จันทร์อ่อน ซึ่งบิดามารดาได้ถึงแก่ความตายแล้ว นางสาวสุมาลีไม่ได้อยู่กับฉันสามีภริยาและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลใด ทั้งไม่มีบุตรและไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลใดเป็นบุตรบุญธรรม ขณะที่นางสาวสุมาลี อายุ ๒ ถึง ๓ ขวบ ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป มีอาการเรียกแล้วไม่ได้ยิน ไม่ตอบรับหรือตอบสนองแต่อย่างใด และไม่สามารถสื่อสารได้ นางสาวสุมาลีไม่ได้เข้ารับการศึกษ และไม่ได้เข้ารับการรักษาเรื่องปัญหาการสื่อสาร การสื่อสารภายในครอบครัวใช้เป็นภาษามือ นางสาวสุมาลีสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำเองได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือไปทำธุระนอกบ้าน ต้องมีผู้คอยดูแลช่วยเหลือ เมื่อประมาณปี ๒๕๕๗ นางมาเรียมได้พานางสาวสุมาลีไปพบแพทย์ เพื่อขอหนังสือรับรองความพิการและขอใบรับรองแพทย์ โดยแพทย์มีความเห็นว่านางสาวสุมาลีมีความพิการทางการได้ยิน การสื่อความหมาย และพิการทางการเรียนรู้ (ประเภทความพิการ ๒ และ ๖) ต่อมาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมาเรียมได้พานางสาวสุมาลีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยแพทย์มีความเห็นว่านางสาวสุมาลียังคงมีอาการดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับนางสาวสุมาลี ปัจจุบันนางสาวสุมาลีพักอาศัยอยู่กับนางมาเรียม โดยนางมาเรียมเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูนางสาวสุมาลีมาโดยตลอด นางสาวสุมาลีมีทรัพย์สินเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาองค์กรักษ์ โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีชื่อบัญชีร่วมกัน ๓ คน คือ นางมาเรียม นางสาวสุมาลี และนายไม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันและสิทธิในการรับมรดก ในส่วนของนายไมจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว นางสาวสุมาลีไม่สามารถแสดงเจตนาในการทำนิติกรรม และไม่สามารถให้ความยินยอมเกี่ยวกับการจัดการมรดกของนายไมได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าว นางมาเรียมจึงขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอศาลมีคำสั่งให้นางสาวสุมาลีเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางมาเรียม โดยนางมาเรียมไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย เห็นว่านางสาวสุมาลีมีกายพิการ นางมาเรียม ซึ่งเป็นพี่สาวยอมเป็นญาติสนิท สามารถดูแลรักษาผลประโยชน์และเป็นผู้พิทักษ์ของนางสาวสุมาลีได้ และนางมาเรียมไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายมิให้เป็นผู้พิทักษ์

ศาลพิเคราะห์แล้ว จึงมีคำสั่งว่า นางสาวสุมาลี จันทรอ่อน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางมาเรียม อัดสาระ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จุฑาวรีณี อาริยะวีรากุล

ผู้พิพากษา